



ที่ สธ 0201.034/ว 199

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

16 กันยายน 2552

เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 262

ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดปรับปรุงชื่อตำแหน่งพนักงานราชการตามที่ได้รับอนุมัติให้จัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ให้สอดคล้องกับชื่อสายงานตามที่ ก.พ. กำหนดใหม่ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551) สำหรับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ส่วนราชการใช้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนดโดยอนุโลม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ขอเรียนว่า บัดนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการสายงานต่าง ๆ ในสังกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กรณีที่ส่วนราชการประสงค์จะจัดจ้างพนักงานราชการไว้ปฏิบัติราชการ ขอให้ใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่กำหนดไว้นี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

อนึ่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนี้ ให้ใช้กับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ที่มีชื่อและลักษณะงานเช่นเดียวกันโดยอนุโลม สำหรับบัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสามารถ Download จาก website กลุ่มบริหารงานบุคคล ตามที่อยู่ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร กัญชนะ)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 0 2590 1349, 1350

โทรสาร 0 2590 1424

<http://203.157.19.94/person/indexhome.htm>

หมายเหตุ สำเนาส่งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	กลุ่มงาน	คุณวุฒิ	ชื่อสายงาน	ชื่อตำแหน่ง
1	บริการ	เปิด	ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนไข้	ผู้ช่วยเหลือคนไข้
2	บริการ	เปิด	ปฏิบัติงานธุรการ	เจ้าพนักงานธุรการ
3	บริการ	เปิด	ปฏิบัติงานพัสดุ	เจ้าพนักงานพัสดุ
4	บริการ	เปิด	ปฏิบัติงานสถิติ	เจ้าพนักงานสถิติ
5	บริการ	เปิด	ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6	บริการ	เปิด	ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7	บริการ	เปิด	ปฏิบัติงานห้องสมุด	เจ้าพนักงานห้องสมุด
8	เทคนิค	เปิด	ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
9	เทคนิค	เปิด	ปฏิบัติงานช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค
10	เทคนิค	กึ่งปิด	ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
11	เทคนิค	กึ่งปิด	ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า	นายช่างไฟฟ้า
12	เทคนิค	กึ่งปิด	ปฏิบัติงานช่างโยธา	นายช่างโยธา
13	เทคนิค	กึ่งปิด	ปฏิบัติงานอาชีพบำบัด	เจ้าพนักงานอาชีพบำบัด
14	เทคนิค	ปิด	ปฏิบัติงานเวชสถิติ	เจ้าพนักงานเวชสถิติ
15	เทคนิค	ปิด	ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
16	เทคนิค	ปิด	ปฏิบัติงานเภสัชกรรม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
17	เทคนิค	ปิด	ปฏิบัติงานโภชนาการ	โภชนาการ
18	เทคนิค	ปิด	ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
19	เทคนิค	ปิด	ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
20	เทคนิค	ปิด	ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู	เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
21	เทคนิค	ปิด	ปฏิบัติงานสาธารณสุข	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
22	เทคนิค	ปิด	ปฏิบัติงานช่างศิลป์	นายช่างศิลป์
23	เทคนิค	ปิด	ปฏิบัติงานช่างกายอุปกรณ์	ช่างกายอุปกรณ์
24	เทคนิค	ปิด	ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม	ช่างทันตกรรม
25	เทคนิค	ปิด	ปฏิบัติงานพยาบาลเทคนิค	พยาบาลเทคนิค
26	บริหารทั่วไป	เปิด	จัดการงานทั่วไป	นักจัดการงานทั่วไป
27	บริหารทั่วไป	เปิด	ทรัพยากรบุคคล	นักทรัพยากรบุคคล
28	บริหารทั่วไป	เปิด	ประชาสัมพันธ์	นักประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	กลุ่มงาน	คุณวุฒิ	ชื่อสายงาน	ชื่อตำแหน่ง
29	บริหารทั่วไป	เปิด	วิชาการเผยแพร่	นักวิชาการเผยแพร่
30	บริหารทั่วไป	เปิด	วิเคราะห์นโยบายและแผน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
31	บริหารทั่วไป	เปิด	วิชาการพัสดุ	นักวิชาการพัสดุ
32	บริหารทั่วไป	เปิด	วิทยากร	วิทยากร
33	บริหารทั่วไป	เปิด	วิชาการศึกษา	นักวิชาการศึกษา
34	บริหารทั่วไป	กึ่งปิด	วิชาการศึกษา	นักวิชาการศึกษาพิเศษ
35	บริหารทั่วไป	กึ่งปิด	วิทยาศาสตร์การแพทย์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
36	บริหารทั่วไป	กึ่งปิด	สังคมสงเคราะห์	นักสังคมสงเคราะห์
37	บริหารทั่วไป	กึ่งปิด	อาชีวบำบัด	นักอาชีวบำบัด
38	บริหารทั่วไป	กึ่งปิด	วิชาการสาธารณสุข	นักวิชาการสาธารณสุข
39	บริหารทั่วไป	กึ่งปิด	โภชนาการ	นักโภชนาการ
40	บริหารทั่วไป	กึ่งปิด	วิชาการเงินและบัญชี	นักวิชาการเงินและบัญชี
41	บริหารทั่วไป	กึ่งปิด	วิชาการโสตทัศนศึกษา	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
42	บริหารทั่วไป	ปิด	ช่างภาพการแพทย์	ช่างภาพการแพทย์
43	บริหารทั่วไป	ปิด	บรรณารักษ์	บรรณารักษ์
44	บริหารทั่วไป	ปิด	นิติกร	นิติกร
45	บริหารทั่วไป	ปิด	วิชาการสถิติ	นักวิชาการสถิติ
46	บริหารทั่วไป	ปิด	กายอุปกรณ์	นักกายอุปกรณ์
47	บริหารทั่วไป	ปิด	จิตวิทยา	นักจิตวิทยา
48	วิชาชีพเฉพาะ	ปิด	กายภาพบำบัด	นักกายภาพบำบัด
49	วิชาชีพเฉพาะ	ปิด	กิจกรรมบำบัด	นักกิจกรรมบำบัด
50	วิชาชีพเฉพาะ	ปิด	การแพทย์แผนไทย	นักการแพทย์แผนไทย
51	วิชาชีพเฉพาะ	ปิด	จิตวิทยาคลินิก	นักจิตวิทยาคลินิก
52	วิชาชีพเฉพาะ	ปิด	เทคนิคการแพทย์	นักเทคนิคการแพทย์
53	วิชาชีพเฉพาะ	ปิด	รังสีการแพทย์	นักรังสีการแพทย์
54	วิชาชีพเฉพาะ	ปิด	วิชาการคอมพิวเตอร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
55	วิชาชีพเฉพาะ	ปิด	เวชศาสตร์การสื่อความหมาย	นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
56	วิชาชีพเฉพาะ	ปิด	พยาบาลวิชาชีพ	พยาบาลวิชาชีพ
57	วิชาชีพเฉพาะ	ปิด	เภสัชกรรม	เภสัชกร
58	วิชาชีพเฉพาะ	ปิด	เทคโนโลยีโรคหัวใจและทรวงอก	นักเทคโนโลยีโรคหัวใจและทรวงอก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1	เปิด	บริการ	ผู้ช่วยเหลือคนไข้	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และ 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2	เปิด	บริการ	เจ้าพนักงานธุรการ	<p>มีคุณวุฒิต่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาณิชยการ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและธุรกิจ การเงิน เทคนิคการตลาด/เทคนิคการตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ การโรงแรม/ธุรกิจโรงแรม บริหารงานธุรการสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ พาณิชยศิลป์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3	เปิด	บริการ	เจ้าพนักงานพัสดุ	<p>มีคุณวุฒิต่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาณิชยการ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด/การตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4	เปิด	บริการ	เจ้าพนักงานสถิติ	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพาณิชยการ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด/การตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ การเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
5	เปิด	บริการ	เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพาณิชยการ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด เลขานุการ ธุรกิจการเกษตร การโรงแรม เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6	เปิด	บริการ	เจ้าพนักงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7	เปิด	บริการ	เจ้าพนักงานห้องสมุด	<p>มีคุณวุฒิต่ออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
8	เปิด	บริการ	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	<p>มีคุณวุฒิต่ออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทางไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างวิทยุ ช่างภาพ วิศวกรศิลป์ ศิลปประยุกต์ เวชศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางศิลปกรรม ด้านศิลปกรรมทั่วไป ทางสังคมศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทางเวชศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางศิลปกรรมทั่วไป ทางสังคมศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทางเวชศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
9	เปิด	เทคนิค	ช่างเทคนิค	<p>มีคุณวุฒิต่ออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				<p>3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเครื่องกลทางเทคนิคยานยนต์ ทางเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะทางเทคนิคการเชื่อมโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ ช่างอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น</p> <p>4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้</p>
10	กึ่งปิด	เทคนิค	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	<p>มีคุณวุฒಿಯ่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์</p> <p>2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคนิควิศวกรรมเครื่องใช้สำนักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น</p> <p>3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น</p> <p>4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้</p>
11	กึ่งปิด	เทคนิค	นายช่างไฟฟ้า	<p>มีคุณวุฒಿಯ่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น</p> <p>3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น</p> <p>4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p>

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12	กึ่งปิด	เทคนิค	นายช่างโยธา	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
13	กึ่งปิด	เทคนิค	เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาศิลปกรรม 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นสูง คุริยางคศิลป์ (ไทยหรือสากล) ชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
14	ปิด	เทคนิค	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการแพทย์ เวชสถิติ เวชระเบียน 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
15	ปิด	เทคนิค	เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16	ปิด	เทคนิค	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
17	ปิด	เทคนิค	โภชนากร	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคนิคการอาหาร 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
18	ปิด	เทคนิค	เจ้าพนักงานรังสี การแพทย์	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค 3. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
19	ปิด	เทคนิค	เจ้าพนักงาน วิทยาศาสตร์การแพทย์	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น 2. ได้รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ทางพยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
20	ปิด	เทคนิค	เจ้าพนักงานเวชกรรม ฟื้นฟู	ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21	ปิด	เทคนิค	เจ้าพนักงาน สาธารณสุข	มีคุณวุฒิต่ออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
22	ปิด	เทคนิค	นายช่างศิลป์	มีคุณวุฒิต่ออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าในสาขาวิชาศิลปกรรม 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาศิลปกรรม 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชา อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
23	ปิด	เทคนิค	ช่างกายอุปกรณ์	มีคุณวุฒิต่ออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างประดิษฐ์กายอุปกรณ์ วิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางกายอุปกรณ์ หรือทางเทคนิคกายอุปกรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
24	ปิด	เทคนิค	ช่างทันตกรรม	มีคุณวุฒิต่ออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาศิลปกรรม ทางช่างทันตกรรม 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิต่ออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาช่างทันตกรรม

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
25	ปิด	เทคนิค	พยาบาลเทคนิค	ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิต่ออื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
26	เปิด	บริหารทั่วไป	นักจัดการงานทั่วไป	มีคุณวุฒิต่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
27	เปิด	บริหารทั่วไป	นักทรัพยากรบุคคล	มีคุณวุฒิต่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
28	เปิด	บริหารทั่วไป	นักประชาสัมพันธ์	มีคุณวุฒิต่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การปกครอง บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การปกครอง บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
29	เปิด	บริหารทั่วไป	นักวิชาการเผยแพร่	มีคุณวุฒิต่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ การศึกษา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ การศึกษา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
30	เปิด	บริหารทั่วไป	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
31	เปิด	บริหารทั่วไป	นักวิชาการพัสดุ	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
32	เปิด	บริหารทั่วไป	วิทยากร	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่ใช้สอนในหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่ใช้สอนในหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่ใช้สอนในหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ส.ป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
33	เปิด	บริหารทั่วไป	นักวิชาการศึกษา	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
34	กึ่งปิด	บริหารทั่วไป	นักวิชาการศึกษาพิเศษ	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
35	กึ่งปิด	บริหารทั่วไป	นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขภาพ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขภาพ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
36	กึ่งปิด	บริหารทั่วไป	นักสังคมสงเคราะห์	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
37	กึ่งปิด	บริหารทั่วไป	นักอาชีวบำบัด	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
38	กึ่งปิด	บริหารทั่วไป	นักวิชาการสาธารณสุข	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา เภสัชศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา เภสัชศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
39	กึ่งปิด	บริหารทั่วไป	นักโภชนาการ	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการอาหาร สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับปริญญาหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
40	กึ่งปิด	บริหารทั่วไป	นักวิชาการเงินและบัญชี	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับปริญญาหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
41	กึ่งปิด	บริหารทั่วไป	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวนทัศน์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น 3. ได้รับปริญญาหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42	ปิด	บริหารทั่วไป	ช่างภาพการแพทย์	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชนิทัศน์ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชนิทัศน์
43	ปิด	บริหารทั่วไป	บรรณารักษ์	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา ทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา ทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
44	ปิด	บริหารทั่วไป	นิติกร	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์
45	ปิด	บริหารทั่วไป	นักวิชาการสถิติ	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางการวิจัยดำเนินงาน 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ
46	ปิด	บริหารทั่วไป	นักกายอุปกรณ์	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายอุปกรณ์ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายอุปกรณ์
47	ปิด	บริหารทั่วไป	นักจิตวิทยา	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาจิตวิทยา 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาจิตวิทยา

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
48	ปิด	วิชาชีพเฉพาะ	นักกายภาพบำบัด	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
49	ปิด	วิชาชีพเฉพาะ	นักกิจกรรมบำบัด	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
50	ปิด	วิชาชีพเฉพาะ	นักการแพทย์แผนไทย	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 4 ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 4 ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย
51	ปิด	วิชาชีพเฉพาะ	นักจิตวิทยาคลินิก	<p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
52	ปิด	วิชาชีพเฉพาะ	นักเทคนิคการแพทย์	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
53	ปิด	วิชาชีพเฉพาะ	นักรังสีการแพทย์	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค ทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
54	ปิด	วิชาชีพเฉพาะ	นักวิชาการ คอมพิวเตอร์	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
55	ปิด	วิชาชีพเฉพาะ	นักเวชศาสตร์การสื่อ ความหมาย	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

รหัส	ประเภท สายงาน	กลุ่มงาน	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
56	ปิด	วิชาชีพเฉพาะ	พยาบาลวิชาชีพ	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
57	ปิด	วิชาชีพเฉพาะ	เภสัชกร	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
58	ปิด	วิชาชีพเฉพาะ	นักเทคโนโลยี โรคหัวใจและทรวงอก	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก